

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG
SỞ LAO ĐỘNG –
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Các Đề án, Dự án thuộc phân công nhiệm vụ của Sở Lao động – TB&XH
theo Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 14/7/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông
(Ban hành kèm theo Báo cáo số 1309/BC-SLĐTBXH ngày 22 tháng 6
năm 2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

STT	Mục tiêu, chỉ tiêu	Đánh giá kết quả thực hiện (Đạt/không đạt)	Nguyên nhân
1	Tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ y tế, dạy nghề, việc làm, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cai nghiện nhằm giúp người cai nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, nhận thức, tâm lý, hành vi và nhân cách, giảm tác hại của ma túy đến sức khỏe, gia đình, xã hội và an ninh trật tự.	Đạt	Đối với người nghiện ma túy thuộc diện cai nghiện bắt buộc của tỉnh hợp đồng gửi tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 được Cơ sở quản lý, điều trị cũng như thực hiện các chế độ về y tế, dạy nghề, tư vấn hướng nghiệp... đầy đủ như với học viên cai nghiện của Thành phố Hồ Chí Minh.
2	Nâng cao nhận thức của các cấp chính	Đạt	Hàng năm, Sở Lao động – TB&XH đều

	quyền và các tầng lớp nhân dân về dự phòng và điều trị nghiện ma túy, phần đầu 100% cán bộ chính quyền các cấp và 80% người dân ở độ tuổi trưởng thành hiểu biết cơ bản về nghiện ma túy, các biện pháp, mô hình dự phòng và điều trị nghiện.		mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội trong đó có nghiệp vụ về công tác cai nghiện ma túy cho cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở cơ sở.
3	Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện, phần đầu 90% cán bộ tham gia công tác dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo kiến thức cơ bản về cai nghiện; 100% cán bộ làm công tác tư vấn về dự phòng và cai nghiện được đào tạo và cấp chứng chỉ; 100% cán bộ y tế công tác tại các cơ sở cai nghiện, điều trị nghiện ma túy có đủ văn bằng chứng chỉ theo quy định về điều trị nghiện.	Không đánh giá	Do tỉnh chưa có cơ sở cai nghiện ma túy
4	Tăng số lượng, quy mô, khả năng tiếp nhận, cung cấp dịch vụ của các cơ sở cai nghiện đáp ứng nhu cầu cai nghiện của 80% số người nghiện có hồ sơ quản lý; 90% cơ sở cai nghiện ma túy đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện về cai nghiện theo quy định của pháp luật.	Không đánh giá	Do tỉnh chưa có cơ sở cai nghiện ma túy; chưa tổ chức được công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

5	Đa dạng hóa các mô hình can thiệp sớm, dự phòng cai nghiện, tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.	Không đạt	Chưa tổ chức được các mô hình cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.
6	Nâng tỷ lệ số người nghiện có hồ sơ quản lý được điều trị từ 60% năm 2015 lên 80% năm 2020.	<p>- Không đạt</p> <p>Tỷ lệ người nghiện được cai nghiện ma túy¹ (tính cả người nghiện đã hoàn thành thời gian cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy, người đang cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện và người đang điều trị các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone) so với người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý² trên địa bàn tỉnh hiện nay đạt 36,1% chưa đạt mục tiêu Kế hoạch đề ra.</p>	Chưa đa dạng các hình thức, biện pháp cai nghiện ma túy; thiếu thốn về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực phục vụ cho công tác cai nghiện ma túy

¹ Người đã hoàn thành thời gian cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện số 1 từ 01/2017-6/2020 là 59 người; người nghiện ma túy của tỉnh đang gửi vào cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tính đến ngày 10/6/2020 là 97 người; người đang điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tính đến 02/6/2020 là 180 người.

² Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh hiện có 930 người nghiện có hồ sơ quản lý.

7	Tăng tỷ lệ người nghiện ma túy được dạy nghề từ 25% năm 2015 lên 50% năm 2020.	Đạt (So sánh giữa tổng số người được gửi vào cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 và số người được dạy nghề trong thời gian cai nghiện tại cơ sở ³) 50,3%	
8	Tăng tỷ lệ người nghiện hòa nhập cộng đồng có việc làm từ 9,9% năm 2015 lên 50% năm 2020.	Không đạt	Người sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh chưa được tiếp cận với nguồn vốn vay theo quy định tại Quyết định số 29/2014/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2014 về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV, người sau cai nghiện ma túy, người điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, người bán dâm hoàn lương mà chủ yếu được vay vốn thông qua Ngân hàng CSXH đối với các hộ gia đình có người nghiện ma túy thuộc diện hộ nghèo hoặc cận nghèo.

³ Từ ngày 01/01/2017 đến 15/6/2020 có tổng số 161 người nghiện ma túy của tỉnh được gửi vào cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1; Cơ sở đã tổ chức các lớp dạy nghề may công nghiệp, điện dân dụng, sửa xe máy, lắp ráp sửa chữa máy vi tính trong đó có tổng số 81 học viên của tỉnh Đắk Nông tham gia.

9	100% các cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng; cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp đáp ứng yêu cầu của Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020.	Không đánh giá	Do tỉnh chưa có cơ sở cai nghiện ma túy; chưa tổ chức được công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.
----------	---	----------------	---